

# จี้อ.ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพ

## ประชาชนผจญ'ขยะพิษ' สูดกลิ่นเหม็นใหม่ตลอด

จี้อ.เมืองน้ำดำ ช่วยลงพื้นที่ตรวจปัญหาสุขภาพในพื้นที่รองรับกลิ่นขยะพิษ เรียกร้องคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเร่ง ◆ อ่านต่อหน้า 11

จี้อ. □ ต่อจากหน้า 1

ไขปัญหาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลังมีคนมักง่ายลักลอบเผาจนขยายเป็นวงกว้างสร้างมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัด ต้องรีบเยียวยาคุณภาพชีวิตชาวบ้านอย่างจริงจังหลังได้รับความเดือดร้อนจากการสูดกลิ่นเหม็นใหม่มาตลอด

ตามที่ "เดลินิวส์" เกาะติดการแก้ปัญหาขยะพิษจากต่างประเทศตะลักเข้าประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษ จน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องออกมาประกาศว่าจะต้องจัดปัญหานี้ให้หมดไปภายใน 2 ปี ขณะที่ใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีจุดคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านดำเนินการกันมานานกว่า 20 ปี ทำให้นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ต้องเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังด้วยการสั่งให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ตรวจสอบและหาทางป้องกัน หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านใน ต.โคกสะอาด อ.หนองชัย ซึ่งต้องการให้มีการสร้างเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี กระทั่งบริษัท เบตเตอร์วิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ขึ้นมือเข้ามาร่วมแก้ไขปัญห โดยการขนย้ายขยะพิษที่หนักหมมมานานกว่า

20 ปี ไปทำลายเริ่มต้นตลอดแรก 50 ตัน ตามข่าวที่เสนออย่างต่อเนื่อง

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางการแก้ไขปัญหของคณะกรรมการสาธารณสุข (คสจ.) อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กันตามปกติอย่างไม่เกรงกลัวต่อพิษภัยตามกระแสข่าวซึ่งแต่ละคนต่างระบุว่าทำกันมานานจนเป็นความเคยชิน แม้ชุมชนใกล้เคียงจะออกมาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการลักลอบเผาทำให้เกิดอาการงูจุกตายด้าน แต่ยืนยันยืนยันว่าจะทำต่อไปเพราะถือเป็นการอาชีพหลัก อย่างไรก็ตามอยากฝากความหวังไว้ที่หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณการสร้างเตาเผากำจัดขยะพิษให้เร่งดำเนินการเพื่อขจัดความกังวลของหลายฝ่ายที่ห่วงเกรงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นายชยพล วัชรระอุดมกุล อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 338 หมู่ 9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการร้านเซียงกง กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวตื่นตระหนกกับพิษภัยที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามาจากต่างประเทศและเพิ่งถึงมาที่ ต.โคกสะอาด อ.หนองชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับร้านเซียงกงของตนนั้นทำให้เกรงจะเกิดผลกระทบ ทั้งที่ร้านคนตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับ ต.หัวจัว อ.ยางตลาด ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งนำของเก่าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทำการคัดแยกชิ้นส่วนส่งขายโรงงานรับซื้อของเก่า นั้นที่สังคม

วิตกกังวลคือภัยเงียบใกล้ตัวที่จะแสดงผลในระยะยาวเพราะเกิดการสะสมมานาน นอกจากนี้มีเอกชนบางรายลักลอบเผาขยะในที่ส่วนบุคคลสร้างมลพิษทางอากาศรอบด้านนานกว่า 20 ปี

นายชยพล กล่าวต่อว่า ในส่วนที่มีข่าวพิษภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าจากต่างประเทศ และสั่งปิดโรงงานที่จังหวัดอื่นแต่เกี่ยวโยงถึงอาชีพคัดแยกขยะของชาวบ้าน ต.โคกสะอาด อ.หนองชัย ซึ่งเป็นการเชื่อมกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ส่วนชาวบ้านเป็นเพียงแค่ผู้คัดแยกชิ้นส่วนแล้วนำไปขายให้กับโรงงานที่ถูกสั่งปิดเท่านั้นจึงส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพที่ต้องชะงัก จึงเกิดความกังวลว่าจะถูกคำสั่งห้ามประกอบอาชีพดังกล่าวทั้งยังถูกจับตามองในด้านลบว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาการลักลอบเผาที่ยังควบคุมไม่ได้ ทำให้ควันพิษฟุ้งกระจายไปทั่วเพราะไม่มีเตาเผาที่มีมาตรฐาน

"ปัญหาที่เกิดในทุกวันนี้ถึงแม้จะยังไม่กระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่มีความเป็นห่วงเรื่องภาวะมลพิษ เพราะยังมีการลักลอบเผาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะรถยนต์ โฟม สายไฟ ทั้งในบริเวณบ่อขยะของ อบต.โคกสะอาด และในที่บ้านบุคคล ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนใกล้เคียง ผมในฐานะที่เป็นคนทำมาหากินเหมือนกัน รู้สึกเข้าใจหัวอกชาว ต.โคกสะอาด ที่ทำกันมานานจนเป็นอาชีพหลัก และไม่อยากจะเห็นกลุ่มคัดแยกขยะตกเป็นจำเลยทางสังคมหรืออาจถูกสั่งห้ามให้เลิกประกอบอาชีพดังกล่าวจึงขอเป็นอีกเสียงหนึ่งเรียกร้องผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา  
โดยจัดสร้างเตาเผาขยะมาตรฐานให้ชาว  
ต.โคกสะอาด เพื่อให้กระบวนการกำจัดขยะถูก  
ต้องตามหลักวิชาการและไม่ต้องหวังว่าจะมีใคร  
ได้รับอันตรายจากสารพิษหรือสร้างความเสี  
หายให้กับสิ่งแวดล้อม” นายชยพล กล่าว

ด้านนายวิศิษฐ์ วิรุฬพัฒน์ อายุ 63 ปี  
อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองดอกลงเป็น หมู่ 5 ต.หนอง  
ดอกลงเป็น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  
ต.หนองดอกลงเป็น อยู่ห่างจาก ต.โคกสะอาด  
ประมาณ 3-5 กิโลเมตร แต่กลับได้รับผล  
กระทบจากการที่ต้องสูดดมกลิ่นเหม็นใหม่  
มานานกว่า 20 ปีเพราะอยู่ใต้ลม ซึ่งจะ  
ได้รับกลิ่นอย่างรุนแรงในช่วงเย็นและกลางคืน  
ที่มีการลักลอบเผาในบ่อขยะและในพื้นที่  
ของเอกชนทำให้ชาวบ้านที่สูดดมกลิ่นได้  
รับความทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะคนที่มีโรค  
ประจำตัว โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและเด็ก  
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเป็นโรคมะเร็ง งาม  
ไอ ผิวหนังเป็นผื่น คอแห้งระคายเคือง และ  
ที่น่าสงสารสุดคือผู้ป่วยติดเตียงที่อาจทำ  
ให้อาการทรุดแย่ลงและเสียชีวิตก่อนเวลา  
สมควรด้วย

“ตั้งแต่มีข่าวผลกระทบขยะพิษกว่า 10  
ปีทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจ  
ซึ่งเป็นการตรวจเฉพาะในหมู่บ้านใน ต.โคก  
สะอาด ที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  
เท่านั้น แต่ในเขต ต.หนองดอกลงเป็น  
ต.ห้วยวัง อ.ยางตลาด และ ต.หนองแปน  
อ.กมลาไสย ที่ได้รับผลกระทบโดยเป็นพื้นที่  
รองรับกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ กลับไม่มีคำ  
สั่งจากสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเจ้าหน้าที่  
เข้ามาตรวจสุขภาพชาวบ้านในหมู่บ้าน ใน  
ลักษณะเดียวกับชาว ต.โคกสะอาด เลย และ  
สิ่งที่ชาวบ้านร้องขอนอกจากเตาเผาขยะคือขอ  
ให้สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาแก้ไขปัญหา  
สุขภาพชาวบ้านอย่างทั่วถึง” อดีตผู้ใหญ่บ้าน  
กล่าวทิ้งท้าย.